



Ngân hàng Shinhan- Hội Sở
Tòa nhà Empress
138 – 142 Hai Bà Trưng,
P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

ĐT: (84-28) 3829 1581
Fax (84 – 28) 3829 1583
www.shinhan.com.vn

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông
ĐT: (84-28) 3828 7900 – Ext: 266
Email: saokim@shinhan.com
kimdinhh.shb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM HỢP TÁC CÙNG BIZZI VIỆT NAM RA MẮT THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP BIZZI – SHINHAN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2023 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) hợp tác cùng Công ty TNHH Bizzi Việt Nam (“Bizzi”) ra mắt dòng thẻ tín dụng doanh nghiệp Bizzi – Shinhan tích hợp nền tảng quản lý chi phí thông minh. Đây là dòng thẻ tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đầu tiên của Ngân hàng Shinhan và cũng là dòng thẻ tín dụng fintech đầu tiên trên thị trường.

Thẻ tín dụng doanh nghiệp Bizzi – Shinhan là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình xử lý hóa đơn, dễ dàng đối soát và quản lý chi phí chặt chẽ. Qua đó, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí nhân lực, tài nguyên và thời gian.

Theo đó, khi sở hữu thẻ tín dụng doanh nghiệp Bizzi - Shinhan, Doanh nghiệp/ Người sử dụng Thẻ được tận hưởng ưu đãi miễn phí thường niên năm đầu tiên và trải nghiệm những giải pháp quản lý chi phí hiệu quả từ Bizzi.

Với gói ưu đãi chào mừng Bizzi, Doanh nghiệp/ Người sử dụng thẻ sẽ được tặng 01 tài khoản quản lý chi phí Bizzi Expense trọn đời theo thẻ và tặng thêm 3 tháng khi ký hợp đồng 12 tháng sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Bizzi Expense.

Với ưu đãi đặc quyền giảm 10% từ Bizzi cho gói phí xử lý hóa đơn, Doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí và quản lý hiệu quả dòng tiền chi tiêu trong tháng. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh chính sách tài chính phù hợp cho hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, chủ thẻ Tín dụng Doanh nghiệp Bizzi - Shinhan còn được tận hưởng tiện ích tích lũy 0,1% điểm thưởng Shinhan, không giới hạn chi tiêu tối thiểu và tích điểm không giới hạn cho các chi tiêu thẻ hợp lệ tại các đơn vị chấp nhận thẻ, với tỷ lệ quy đổi 1 điểm = 1 đồng. Điểm thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt hoàn tiền vào tài khoản thanh toán VNĐ mở tại Ngân hàng Shinhan.

Ngoài ra, chủ thẻ có thể tận hưởng ưu đãi lên đến 50% tại các đối tác tại Shinhan Zone ở đa dạng các lĩnh vực và nhận thêm 3 tháng miễn phí khi ký hợp đồng 12 tháng sử dụng giải pháp phần mềm VNG Cloud và giải pháp bán hàng Harasocial.

Chia sẻ về dòng thẻ tín dụng doanh nghiệp Bizzi - Shinhan, Ông Kang GewWon – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan cho biết: “*Hướng đến mục tiêu cung cấp sự đa dạng*

trong dịch vụ nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất tới khách hàng, ngân hàng Shinhan Việt Nam phát triển và mở rộng hợp tác cùng công ty TNHH Bizzi Việt Nam để mở ra một cơ hội mới trong việc tiếp cận & hỗ trợ gói dịch vụ tài chính dành riêng cho tập khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm KH doanh nghiệp vừa & nhỏ SMEs. Với thông điệp chính là Trợ lý thân thiện - Kiểm soát toàn diện, thẻ tín dụng Bizzi - Shinhan được kì vọng sẽ là trợ lý đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc đối soát và quản lý chi phí chặt chẽ, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động cho các hoạt động kinh doanh. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, sự hợp tác hiệu quả giữa Ngân Hàng Shinhan và Bizzi sẽ tiếp tục được phát huy để mang đến những giải pháp sáng tạo, thân thiện hơn trong việc thanh toán của người dùng”.

Ông Vũ Trọng Nghĩa – Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Bizzi Việt Nam chia sẻ: “Là một công ty công nghệ, Bizzi rất tự hào cùng các đối tác lớn như Ngân hàng Shinhan và Visa tiên phong ra mắt giải pháp công nghệ kết hợp với tài chính giúp việc quản lý, kiểm soát tài chính và thanh toán B2B trở nên dễ dàng hơn. Thiết nghĩ, trong giai đoạn kinh tế có nhiều thách thức, khi các doanh nghiệp SMEs đang rất cần sự hỗ trợ về vốn lưu động và tối ưu chi phí vận hành, sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp Bizzi – Shinhan tích hợp với ứng dụng quản lý chi phí của Bizzi ra mắt đúng thời điểm.”

VỀ BIZZI VIỆT NAM

Bizzi Vietnam là công ty công nghệ tiên phong trong việc ứng dụng tự động hóa (Robotic process automation) và trí tuệ nhân tạo nhằm đem đến các giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp số hoá, đơn giản hóa quy trình quản lý chi phí và kiểm soát tài chính hiệu quả.

Được thành lập vào 2020, Bizzi đang từng bước trở thành 1 trợ lý số hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chi phí, kiểm soát tài chính, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Năm 2021 Bizzi đã nhận được giải thưởng Top 10 startup số của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) và cuối năm lại nhận được giải thưởng Chuyển đổi số tại Singapore của SwissCham và Deloitte - Bizzi cũng là công ty Việt Nam duy nhất đạt giải thưởng này.

Để biết thêm các thông tin về Bizzi Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://bizzi.vn>

Facebook: <https://www.facebook.com/bizzivietnam>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/bizzi-vietnam/>

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 30 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2023, Ngân hàng Shinhan được Global Business Review Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng nước ngoài tốt nhất trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam do tạp chí International Business Magazine bình chọn và giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam do tạp chí World Economic trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>